
 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

การจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
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รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... 

ตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 77 วรรคสอง 

ตามที่ส านักงบประมาณได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 
วรรคสอง พระราชบัญญัติการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 
วรรคสาม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น ขอเรียนสรุปดังนี้ 

1. วิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

 ส านักงบประมาณได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) 

2. ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

 การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน  -           
5 พฤษภาคม 2563 

 

 
 

3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 

http://www.bb.go.th/
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4. ประเด็นที่มีข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น และค ำชี้แจง   

                การรับฟังความคิดเห็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ผ่านทาง 
เว็บไซต์ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th)  ระหว่างวันที่ 21 เมษายน  - 5 พฤษภาคม 2563  โดยมีการเข้า
ระบบรับฟังความคิดเห็น จ านวน 9,150 ครั้ง และมีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 162 ความคิดเห็น ซึ่งสามารถ 
สรุปประเด็นและค าชี้แจงได้ ดังนี้ 

      4.1  ประเด็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 123 ความคิดเห็น  

                       1. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   ที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากงบประมาณส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสาธารณสุขให้กับประชาชน  

ค าชี้แจง 
             ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ 7 เมษายน 2563 รวมทั ้ง 
ส าน ักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการด าเน ินงานตามกระบวนการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ได ้ร ับจาก  
หน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพ่ิมเติม โดยค านึ งถึงการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบาย พ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็น 
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการ  เพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
ทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนรายจ่าย 
ตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

    2. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา เนื่องจากเป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน 

ค าชี้แจง  
             ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  รวมทั้งส านักงบประมาณ 
ได้ค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ 
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ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไป ได้บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 3. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   ในส่วนของรายจ่ายลงทุนของ           
หน่วยรับงบประมาณด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นรายการที่มีล าดับความส าคัญสูง และมีผลต่อการจัดการเรียน
การสอน 

ค าชี้แจง  
            ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย

ป ร ะจ า ป ีง บประมาณ  พ . ศ .  2563  ต ามมต ิคณะร ัฐ มนตร ี เ มื ่อ ว ันที ่ 7  เมษายน 2563  รวมทั ้ง 
ส าน ักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการด าเน ินงานตามกระบวนการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ได ้ร ับจาก  
หน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่าย  
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบาย พ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็น 
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ ในระดับพ้ืนที่  ตลอดจนรายจ่ าย 
ตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

   4. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  ที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกองทุน
ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกองทุนที่ให้ความดูแลสวัสดิการสุขภาพของผู้สูงอายุ  

ค าชี้แจง 
                      ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ป ร ะจ า ป ีง บประมาณ  พ . ศ .  2563  ต ามมต ิคณะร ัฐ ม นตร ี เ มื ่อ ว ันที ่ 7  เมษายน 2563  รวมทั ้ง 
ส านักงบประมาณได้ค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ตามสิทธิและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ค านึงถึง 
การสร้างงานและรายได้ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้  
บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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                      5. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   ในส่วนของรายจ่ายลงทุนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ค าชี้แจง 
                       ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ 7 เมษายน 2563 รวมทั ้ง 
ส าน ักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการด าเน ินงานตามกระบวนการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ได ้ร ับจาก  
หน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่าย  
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบาย พ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็น 
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับพ้ืนที่  ตลอดจนรายจ่ายตาม 
ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

             6. ควรมีการทบทวนเพ่ิมวงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณด้านความมั่นคง เพ่ือไป
ทดแทนวงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษาในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งควรพิจารณาวิธีการอื่น เช่น น าเงินนอกงบประมาณมาจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

ค าชี้แจง 

                       ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่ อว ันที ่ 7 เมษายน 2563 รวมทั ้ง 
ส าน ักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการด าเน ินงานตามกระบวนการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ได ้ร ับจาก  
หน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพ่ิมเติม โดยค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่าย  
ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็น 
ในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ ในระดับพ้ืนที่  ตลอดจนรายจ่ าย 
ตามขอ้ผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
  



-5- 
 

 

             7. ไม่เห็นด้วยในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  เนื่องจากไม่ทราบว่ารัฐบาล 
ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม ่

ค าชี้แจง 
                       มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ก าหนดให้ งบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ให้น าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน  
                      ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มจะมี
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ 
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ตั้งไว้จ านวน 96,000 ล้านบาท มีไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งอาจมี 
เหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน เช่น สาธารณภัยต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
หลายหน่วยรับงบประมาณไม่มีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อไป  
จึงไม่สามารถบริหารงบประมาณตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายบางส่วนของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ น ามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ 
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือรองรับการที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ที่จะขอรับจัดสรรส าหรับ
น าไปใช้จ่ายรองรับสถานการณ์ดังกล่าว  

      4.2  ประเด็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่มีข้อสังเกตในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 14 ความคิดเห็น  

                         1. ควรมีการจัดล าดับความส าคัญในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ในรายการที่ไม่จ าเป็นหรือสามารถชะลอได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงาน การด าเนินกิจกรรม (Event) การจัดซื้ออาวุธ เป็นต้น รวมทั้งไม่น างบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
กับสุขภาพ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน มาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... 
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ค าชี้แจง 
             ส านักงบประมาณได้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยงบประมาณ
และรายการที่น าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประกอบด้วย  

                   1) รายจ่ายประจ าในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถ
ชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563  อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ ์  
การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการด าเนินกิจกรรม (Event)  

    2) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่
สามารถชะลอการด าเน ินการโดยไม ่ก ่อให ้เก ิดความเส ียหายต ่อราชการ หร ือไม ่สามารถด าเน ินการได้  
ในปีงบประมาณ 2563   

                   3) กรณหีน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอัยการ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายก าหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียนที่
พิจารณาเห็นว่ารายการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ 
หรือมีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินภารกิจของหน่วยงานทดแทนเงินงบประมาณที่ ได้รับ 
โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1) และ 2) โดยอนุโลม  

             ทั้งนี้ รายการที่ไม่น างบประมาณรายจ่ายมาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... มีดังนี้ 

       1) รายการในลักษณะรายจ่ายประจ าที่เป็นไปเพ่ือการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ หรือค่าใช้จ่ายรายหัว
ตามสิทธิพ้ืนฐานจากการบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
ของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  

       2) รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานด าเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน       
รายการผูกพันตามสัญญา รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และรายการที่มี
ล าดับความส าคัญสูงหากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน 

       3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส านักงบประมาณได้พิจารณาและน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

       4) รายการและงบประมาณที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข และ/หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งโดยตรง 
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                       2. ควรน างบประมาณในรายการที่ไม่จ าเป็นหรือสามารถชะลอได้ เพ่ือน ามาสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในส่วนของการรักษาพยาบาล การเยียวยาประชาชนอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ชดเชยการขาดรายได้ ลดภาระหนี้  
ในภาคการเกษตร มาตรการ/สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ  

ค าชี้แจง 
                       มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ก าหนดให้งบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ให้น าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ 
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติภัยแล้ง 
อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน  

    3. ควรมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้   
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์สาธารณะที่ประชาชนสามารถติดตามและเข้าถึงได้ รวมทั้งควรมีการตรวจสอบ/หารืออย่างเปิดเผย
ในรัฐสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ค าชี้แจง 
                       ส านักงบประมาณได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการเผยแพร่รายละเอียดของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ (www.bb.go.th) ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563 
รวมทั้งปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
วาระท่ี 1  2 และ 3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563   

      4.3 ประเด็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่เห็นด้วย/ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 18 ความคิดเห็น  

 ส านักงบประมาณได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... โดยพิจารณา
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 7 เมษายน 2563  รวมทั ้งส านักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน 
การด าเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากหน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน
เพ่ิมเติม โดยค านึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่จ าเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
สวัสดิการ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ค านึงถึงการสร้างงานและรายได้ 
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ในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

     ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณที่เห็นด้วยในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการข้าว ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

   4.4 ประเด็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็น จ านวน 7 ความคิดเห็น  

             ผู้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... ได้แก่ รัฐบาลควรจัดสรรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รัฐบาลควร
พิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 และรัฐบาลควรเร่งรัดและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ/สาธารณสุข เป็นต้น  

5. กำรน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 

    ส าน ักงบประมาณได ้น าผลการร ับฟ ังความค ิด เห ็นด ังกล ่าวมาประกอบการพิจารณาจ ัดท า                
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด้วยแล้ว  
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สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... 

 

ล ำดับ ประเด็นควำมเห็น 

1       การจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความเหมาะสมแล้ว โดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ รวมถึงนโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความครอบคลุมตามกรอบ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
      อย่างไรก็ตาม ส าหรับการขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป กรมมีความคาดหวังว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบ รวมถึงรายการส าคัญที่ป รากฏในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2       เห็นด้วย 
3       วงเงินที่น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นสัดส่วนขัน้ต่ าตามเกณฑ์ เพ่ือเป็นไป

ตามวัตถุประสงคใ์นการน าไปตั้งเป็นงบกลางในการบริหารสถานการณ์ COVID-19 กับภัยแล้ง  

4       โครงการชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ต าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ขอให้ความคิดเห็นต่อการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ าย พ.ศ.  .... รายการที่  
2305625711120001 ชุดครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ว่าไม่เห็นด้วยกับการโอน
งบประมาณรายการดังกล่าว เนื่องจากชุดครุภัณฑ์นี้เป็นโครงการตามแผนงานบูรณาการ EEC เพ่ือพัฒนา
บุคลากรรองรับการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สอดคล้องกับการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดการผลิตและใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ   
การผลิตของประเทศ ซึ่งสร้างผลผลิตเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เน้นผลิตและใช้งานในประเทศ      
อีกทั้งผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจ านวน 5,000 คนต่อปี ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์ ลดการน าเข้าทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรที่เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์วิกฤต COVID-19 มีการคาดการณ์ถึงการลงทุนพัฒนาระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ในประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมจะน าเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์       
มาใช้งานเป็นจ านวนมาก เพ่ือพัฒนาระบบอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้บุคลากร 
ที่เชี่ยวชาญเป็นจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมกับ EEC มีแผนการพัฒนา
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยการฝึกอบรมแบบ up-skill re-skill และ new-skill ด้วยโครงการ            
ชุดครุภัณฑ์ข้างต้น ดังนั้น จึงเป็นโครงการที่มีความส าคัญสูง อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และคาดว่า
จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
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ล ำดับ ประเด็นควำมเห็น 

5       การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในครั้งนี้ จัดเป็นการแจกเงิน 
ทั้งนี้ การจ้างเหมาบริการที่ถูกน าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
อาจส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก เนื่องจากการจ้างงานที่ลดลง หรืออัตราว่างงานที่สูงขึ้น การจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ งบลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ดังนั้น เห็นควรหาวิธีการอ่ืนมาด าเนินการแทนในการ
ดึงเงินส่วนราชการกลับไปแจกประชาชน เช่น เงินรายได้รัฐวิสาหกิจ 

6       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
หน่วยงานของรัฐบาลจึงต้องชะลอหรือน างบประมาณที่ คาดว่าลงนามในสัญญาไม่ทัน มาจัดท า                  
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน     
ได้ทันต่อสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

7       เห็นด้วย 
8       ยอมรับหลักการ อยากให้น างบประมาณไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริง 

9       เห็นด้วยตามที่ส านักงบประมาณพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
เป็นไปตามแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีงบลงทุน เป็น
รายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีข้อผูกพัน และไม่สามารถด าเนินการภายในวันที่ 7 เม.ย. 63 หรือ 
ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 31 พ.ค. 63 หรือสามารถชะลอด าเนินการได้ ส่วนรายจ่ายประจ าที่เป็น
รายจ่ายค่าอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และรายจ่ายค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
      อย่างไรก็ตาม กรณีงบลงทุนที่สามารถชะลอการด าเนินงานในปี 2563 สามารถขอรับงบประมาณ 
ในปีงบประมาณถัดไปได้ในสัดส่วนที่ไม่ต้องปรับลด และในปีงบประมาณดังกล่าว กรณีงบรายจ่ายประจ าที่
ปรับลดวงเงินและเป้าหมายของการด าเนินงาน โดยจะไม่ค านึงถึงวงเงินที่ปรับลดในการพิจารณางบประมาณ
ในปีถัดไป ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณก็จะปฏิบัติตามแนวทางและการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 

10       เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา COVID-19 

11       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 
ที่ใช้ในการดูแลเรื่องสุขภาพ และการรักษาพยาบาลประชาชนกว่า 49 ล้านคน 

12       เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. 

13       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพ โดยอาจ
ปรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 

14       ไม่ควรตัดงบบัตรทอง เนื่องจากโรงพยาบาลและประชาชนจะเดือดร้อน 
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ล ำดับ ประเด็นควำมเห็น 

15       เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และปัญหา 
ภัยพิบัติ อันเป็นวิกฤติของประเทศไทยและทั่วโลก มีความเหมาะสมในหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า  
โดยพิจารณาจากเงินงบประมาณที่ยังไม่มีข้อผูกพันและไม่สามารถด าเนินการได้ รวมทั้ง สัดส่วนที่ก าหนดไว้ที่  
ร้อยละ 10 ของวงเงินที่ไม่มีข้อผูกพัน หน่วยรับงบประมาณก็ยังสามารถด าเนินการตามภารกิจได้  แม้จะท า
ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานที่จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์  

16       ควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและสาธารณสุข ขอคัดค้านการปรับลดงบประมาณบัตรทอง และคัดค้าน
การจัดซื้อยานเกราะหรืออุปกรณท์ี่ไม่จ าเป็นต่อความมั่นคงของประชาชน 

17       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณบัตรทอง  
18       ไมเ่ห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกโรค 

โดยอาจจะปรับลดงบประมาณที่ไม่จ าเป็น เช่น การจัดซื้อรถยานเกราะ ของกระทรวงกลาโหม มาสนับสนุน
การรักษาพยาบาลและทางการแพทย์เป็นส าคัญ 

19       เนื่องจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ควรให้ความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณในสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะรายได้ของประชาชน และด้านสาธารณสุข  

20       ไม่ควรปรับลดงบประมาณบัตรทอง เนื่องจากประชาชนจ านวนมากไม่สามารถแบกรับภาระจ่าย          
ค่ารักษาพยาบาลในวงเงินที่สูง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได ้

21       ควรมีการปรับลดงบประมาณเก่ียวกับการซื้ออาวุธของกระทรวงกลาโหมในส่วนของการจัดซื้อยานเกราะ
ของกองทัพ 

22       1. การยกเลิกบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค อาจท าให้เกิดผลเสียต่อประชาชนในวงกว้าง น าไปสู่ 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่เพ่ิมข้ึน       
      2. ปัจจุบันยังไม่มีความจ าเป็นในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการทหาร หากมีการปรับลดในงบประมาณ
ดังกล่าว จะท าให้สามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้สูงขึ้น เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา เป็นต้น  
เพ่ือให้คนไทยได้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 

23       ควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 

24       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณบัตรทอง  
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25       ประการที่ 1 ไม่เห็นด้วยกับการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เห็นควรจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน หรือจัดสรรสมทบกระทรวงอ่ืน หรือจัดสวัสดิการอย่างดีส าหรับทหารเกณฑ์ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรับการเข้ารับการฝึกทหาร  
      ประการที่ 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการปรับลดงบประมาณบัตรทอง รวมทั้งควรเพิ่มประสิทธิภาพ
คุณภาพการรักษาท่ีดีขึ้นเทียบเท่ากับโรงพยาบาลเอกชน 
      ประการที่ 3 ควรที่จะจัดความส าคัญใหม่ในการการจัดสรรงบประมาณ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือผลิต
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
      ประการที่ 4 เห็นควรใช้วิธีการสมัครใจแทนการเกณฑ์ทหาร เพ่ือจะน าไปสู่ทหารคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศในอนาคต  

26       ควรจัดล าดับในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาปากท้องในช่วงวิกฤต COVID-19  

27       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบบัตรทอง พร้อมทั้งควรชะลอการด าเนินการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 

28       ควรโอนงบประมาณมาด าเนินการในส่วนของรัฐสวัสดิการ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของประชาชนทุกคน 
ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เห็นควรเพ่ิมมาตรการ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์    
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณีฉุกเฉิน โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงต่าง ๆ ที่มีงบประมาณคงเหลือ 
สามารถด าเนินการโอนงบประมาณ 10% เพ่ือด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

29       รัฐบาลควรล าดับความส าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ความส าคัญในการบรรเทา 
ความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนผู้ซึ่งเสียภาษีเงินได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

30       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณที่มีความส าคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน  
31       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณบัตรทอง เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ใช้ด าเนินการช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ เห็นควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ 
32       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุขหรืองบบัตรทอง เนื่องจากเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มี

ความส าคัญในการยับยั้งวิกฤต COVID-19  
33       ควรจัดล าดับความส าคัญในการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  

34       เห็นควรยกเลิกประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ เนื่องจากส่งผลต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน  
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35       ควรจัดล าดับความส าคัญในการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งนี้ ควรปรับลด
งบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายสัมมนา 
นอกสถานที ่รวมทั้งเห็นควรยกเลิกวิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ เนื่องจากเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ยาก 
ต่อการตรวจสอบ 

36       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณบัตรทอง เนื่องจากมีความจ าเป็นในการช่วยชีวิตของประชาชน
โดยตรง โดยควรปรับลดงบประมาณในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์  

37       ควรให้ความส าคัญกับงบประมาณท่ีจ าเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพได้ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เห็นควรทบทวนการจัดตั้ง 
งบกลาง และงบประมาณรองรับภาวะวิกฤต  

38       ควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยกับการปรับลด
งบประมาณด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน  

39       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณบัตรทอง โดยควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ 

40       ควรสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นส าคัญ เนื่องจากมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประชาชน  
41       การแก้ปัญหาเชิงระบบควรมีแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา และ

สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

42       ควรจัดความส าคัญในการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยในการจัดซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม  

43       ควรปรับลดงบประมาณที่ไม่มีความจ าเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ ์
การจัดสัมมนาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้จ่ายใน
สถานการณ์ COVID-19  

44       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีความจ าเป็นอย่างมากต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน 

45       ควรมีการชี้แจงความจ าเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
46       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีภารกิจ 

ในการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น จึงควรพิจารณาปัญหา ล าดับความส าคัญของ
ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพ่ือประโยชน์สูงสุดของชาติ  

47       ไม่เห็นด้วยในการปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ควรปรับลดงบประมาณในการ
จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม 
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48       ควรจัดล าดับความส าคัญในการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ โดยควรให้ความส าคัญ  
ในด้านการศึกษา การเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ปัญหาภัยพิบัติ การส่งเสริม
การจ้างงานและอาชีพของประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และลดเหลื่อมล้ าทางสังคม 

49       ควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และเห็นควรจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

50       ควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และเห็นควรจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข
และกระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

51       ควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 

52       เห็นควรโยกย้ายงบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็น เช่น งบประมาณการจัดซื้อยานเกราะ 4.5 พันล้าน และ
การปรับลดงบประมาณแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ ควรพิจารณาเป็นรายหน่วยงานและ 
ปรับลดในสัดส่วนที่เหมาะสม เช่น ไม่ควรปรับลดงบประมาณสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้
งบประมาณเพ่ือรองรับประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) และโรคอ่ืน ๆ 

53       ควรทบทวนระบบ AI เพ่ือรองรับการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

54       ควรให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพของประชาชนเป็นส าคัญ  

55       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เพ่ือน าไปเป็นเงินเดือนบุคลากรที่ได้รับบรรจุใหม่ 
45,000 กว่าต าแหน่ง โดยควรปรับลดในส่วนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม  

56       การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ควรปรับ
ลดงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม  

57       ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข  โดยควรจะปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 

58       ควรให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นส าคัญ  
59       งบประมาณแผ่นดินควรน าไปด าเนินการในการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนให้กลับมาสู่ภาวะปกติ 

อย่างเร่งด่วน ซ่ึงเป็นก าลังส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ควรปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อ
อาวุธสงคราม รวมทั้งควรให้ความส าคัญเก่ียวกับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นส าคัญ 

60       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข และควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 
61       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข 
62       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข (บัตรทอง) 
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63       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุขไปใช้ในโครงการอ่ืน โดยควรจะให้ความส าคัญกับงบประมาณ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพ่ือประชาชนจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดียิ่งขึ้น 

64       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข และควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 

65       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีความจ าเป็นต่อประชาชนที่รายได้น้อยท่ามกลาง
สภาวะโรคระบาดเช่นในปัจจุบัน 

66       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข 

67       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข เนื่องจากในภาวะวิกฤตทางสาธารณสุข จะช่วยเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

68       รฐับาลต้องโปร่งใส  

69       ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเป็นล าดับแรก  
70       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข 

71       ควรจัดล าดับความส าคัญในการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ โดย ไม่ควรปรับลด
งบประมาณด้านสาธารณสุข 

72       การตัดงบบัตรทอง ไม่สมควรอย่างยิ่ง บัตรทองเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ 

73       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข 
74       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข และควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 

75       ไม่เห็นด้วยในการโอนงบประมาณ โดยรัฐควรกู้เงินจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 

76       ควรให้ความส าคัญกับงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นส าคัญ 

77       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุขในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

78       การพิจารณางบประมาณของแต่ละกระทรวงควรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และยึดหลักความจ าเป็น 
ตามสถานการณ์ของประเทศชาติประกอบกับภาวะเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยควรจะชะลอการใช้จ่ายในส่วน 
ที่ไม่จ าเป็น หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในวงกว้าง ควรสามารถ
โอนย้าย/ปรับลดงบประมาณเพ่ือใช้ในภารกิจทีจ่ ำเป็นในล ำดับแรก 

79       ควรทบทวนการพิจารณาการโอนงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย 
รวมทั้งควรได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่ก าลังเผชิญอยู่  

 



-17- 
 

 

ล ำดับ ประเด็นควำมเห็น 

80       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุข และควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 
81       ควรปรับปรุงเอกสารงบประมาณให้ง่ายต่อการเข้าใจ และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
82       ไม่ควรปรับลดงบประมาณด้านสาธารณสุขในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

และควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 
83       ควรปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม 
84       ควรปรับปรุงเอกสารงบประมาณให้ง่ายต่อการเข้าใจ และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

85       ควรยกเลิกงบอาวุธที่ผูกพัน และควรสนใจประชาชน เพราะเป็นก าลังของชาติ  

86       ไม่ต้องการให้ลงทุนด้านการทหาร 
87       งบบัตรทองไม่สมควรตัดอย่างยิ่ง งบนี้ช่วยบุคคลที่ไม่มีสวัสดิการได้ดีมาก ๆ สมควรไปทบทวนใหม่ 

88       ต้องการ #saveบัตรทอง ประชาชนที่ยากจนส่วนมาก บัตรทองมีค่ามากเวลาเจ็บป่วย และอยากให้ตัด
งบประมาณทั้งหมดในการซื้อรถเกราะหรืออาวุธต่าง ๆ  

89       ควรจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องและถูกเวลา ควรคิดถึงประชาชนทุกภาคส่วน                       
90       ไม่ยอมรับการตัดงบบัตรทอง 
91       ตัดงบยานเกราะ อย่าตัดงบทางด้านสาธารณาสุข ให้ความส าคัญกับการศึกษาและงานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ งบทางการทหารควรลด  
92       ส าหรับ พรบ. งบประมาณ ควรค านึงถึงความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ เช่น ตอนนี้เกิดโรคระบาด 

ควรอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวกับสาธารณสุข หรืองบประมาณเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
ทุกระดับ และท่ัวถึง ไม่ควรอนุมัติงบประมาณไปให้กองทัพซื้อรถถัง ซื้อยานเกราะ  

93       ไม่เห็นด้วยกับการโอนย้ายงบสาธารณสุข 939 ล้านบาท/กรมกิจการผู้สูงอายุ 10 ล้านบาท/ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ 2,400 ล้านบาท รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพ่ือดูแลสวัสดิการ
สุขภาพของประชาชน เพราะเป็นผลประโยชน์ทางตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่แล้ว  

94       ในภาวะที่เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะย่ าแย่และมีโรคติดต่อระบาดหนัก และมีการยกเลิกงบของทหาร 
เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขนั้น พิสูจน์ได้ว่า งบที่ใช้ทางการทหารและงบด้านความม่ันคงนั้นไม่สามารถน ามาแก้ไข
ได้โดยตรง ควรที่จะโยกย้ายไปอยู่ในระบบสาธารณสุข และการเข้าถึงประชาชนมากกว่า 

95       รัฐบาลควรเพิ่มงบบัตรทองและการแพทย์ และตัดงบกลาโหม งบซื้ออาวุธ 

96       ให้ความส าคัญกับคนส่วนใหญ่ เช่น งบบัตรทอง ลดความส าคัญของอาวุธกองทัพ เช่น เลิกซื้อเรือด าน้ า 
รถถัง เครื่องบิน 



-18- 
 

 

ล ำดับ ประเด็นควำมเห็น 

97       ต้องการให้มีการพิจารณาการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะกรณีที่
กระทรวงกลาโหมยังไม่ตัดงบประมาณที่จะใช้ซื้อยานเกราะ ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น ในช่วงเวลาที่ปัญหา 
โรคระบาดยังคงอยู่และไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายได้ ต้องการให้มีการพิจารณาและชี้แจงเกี่ยวกับการตัดงบประมาณ
บัตรทอง 2,400 ล้านบาท เนื่องจากหากตัดงบประมาณนี้ไปแล้วจะส่งผลต่อประชาชนอย่างมาก ปัจจุบัน 
มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น เนื่องจากนโยบายนี้ หากมีการ
ตัดงบประมาณออกไป ถึงแม้จะเป็นเหตุผลที่จะน าไปแก้ไขปัญหา COVID-19 แต่เห็นว่าจะเกิดผลเสีย 
ในระยะยาวมากกว่า นอกจากนี้ ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบในการช่วยเหลือเด็กยากจนได้เรียนหนังสือของ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นจ านวน 200 ล้านบาท จากการพิจารณาการตัดงบประมาณ
ของส่วนต่าง ๆ เห็นว่ามีการตัดงบประมาณที่ไม่สมควรจะต้องตัดในหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง  
กสศ. งบลงทุนของกระทวงสาธารณสุข ในขณะที่งบประมาณที่ไม่จ าเป็น เช่น งบประมาณด้านอาวุธ ยานเกราะ
ของกระทรวงกลาโหม งบประมาณการจัดงาน Digital Thailand Big Bang ไม่ถูกตัดออกไป   

98       ไม่เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณของรัฐบาล ประเทศก าลังเผชิญกับปัญหาโรคระบาด เพราะฉะนั้น
งบประมาณท่ีควรถูกตัด คืองบที่รัฐบาลจะน าไปซื้อยานเกราะล้อยาง ไม่ใช่งบในส่วนอื่นที่กระทบต่อสวัสดิการ
ของประชาชนโดยตรง 

99       ห้ามตัดงบบัตรทอง หยุดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และน างบไปท าในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่า 
100       ให้ทบทวนการตัดงบ โดยการ set priorities คือ งบที่ไม่ควรตัด ได้แก่ งบสาธารณสุข งบบัตรทอง        

งบที่เก่ียวข้องกับสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล งบการศึกษา งบที่ควรตัด คือกระทรวงกลาโหม โครงการจัดซื้อ
อาวุธของกองทัพ และควรแจกจ่ายเงินประชาชน โดยดูจากทะเบียนราษฎร์แล้วให้ต าบลส่งไปให้แต่ละบ้าน        
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน แบบนี้จะทั่วถึงคนที่จนและคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

101       ยกเลิกการซื้ออาวุธของกองทัพเพราะยังไม่มีความจ าเป็น   

102       ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบบัตรทอง กระทบกับสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน  
103       ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้สมควรบริหารเงินให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด เงินเยียวยา 

ก็ไม่สามารถเยียวยาได้อย่างทั่วถึง เงินประกันสังคมก็เบิกไม่ได้ ควรทบทวนการจัดซื้ออาวุธสงคราม เรือด าน้ า 
104       งบเพ่ือสุขภาพของประชาชนไม่ควรน าไปใช้อย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง ยิ่งในกรณีที่บ้านเมืองก าลังประสบปัญหา

เกี่ยวกับโรคระบาดยิ่งไม่สมควร #save งบบัตรทอง #ตัดงบยานเกราะ 
105       ต้องการให้น างบประมาณมาใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์ในภาคประชาชนให้มากที่สุด ลดหรือตัด 

งบกองทัพ เพราะในตอนนี้เรื่องปากท้องของประชาชนส าคัญที่สุด งบในภาคสวัสดิการประชาชนต่าง ๆ       
ทั้งสังคม สาธารณสุข ก็ต้องให้ทั่วถึง สรุปคือ ตัดงบกองทัพไปก่อน  #save งบบัตรทอง  #ตัดงบยานเกราะ 

106       #Save บัตรทอง 
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107       ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบบัตรทอง หยุดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในช่วงเวลานี้ 

108       เห็นด้วยกับการแบ่งงบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็นหรือจ าเป็นน้อยที่สุดในแต่ละกระทรวง แต่ไม่เห็นด้วย
กับการแตะต้องงบบัตรทองอาวุธที่ใช้ต่อสู้ในวันนี้คือยา เวชภัณฑ์ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกต าแหน่ง  
ไม่ใช่รถถัง รถหุ้มเกราะ เรือรบ ปืนหรือก าลังพล 

109       ขอให้ทบทวนความจ าเป็นของการซื้อยานเกราะกับยุทโธปกรณก์ับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

110       การโอนงบประมาณเข้าส่วนกลางโดยการตัดงบแต่ละกระทรวงต้องพิจารณาว่าในสถานการณ์นี้
กระทรวงที่ส าคัญ คือสาธารณสุข ควรน างบกระทรวงอ่ืนที่ความเร่งด่วนน้อยกว่าไปใช้ในสัดส่วนมากกว่า เช่น 
งบกลาโหม เป็นต้น   

111       ควรทบทวนความจ าเป็นของงบทหาร 
112       ควรตัดงบกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเพ่ิมเติมให้กระทรวงสาธารณสุขและ  

กระทรวงอ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นต้องพัฒนามากกว่า 2 กระทรวงข้างต้น 
113       ควรรวมงบมาช่วยสถานการณ์ตอนนี้ให้ครอบคลุมก่อน และอยากให้มีสวัสดิการถ้วนหน้ามากกว่านี้         

จะได้ปิดประเทศต่อได้แบบมั่นใจ. จะได้หาวัคซีนมารักษาให้คนไทยและผ่านสถานการณ์ไปได้เร็ว  

114       เห็นควรตัดและระงับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
(1) ระงับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะการซื้ออาวุธจากต่างประเทศทุกกรณี 
(2) ลดงบประมาณส าหรับภาระผูกพันค่าใช้จ่ายข้าราชการยศนายพลและการว่าจ้างที่เก่ียวข้อง 
เหตุผล: เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นในยามนี้ ไม่ใช่ศึกสงครามด้านการทหาร 
      เห็นควรเพิ่มการจัดสรรโดยไม่ลดงบประมาณดังนี้ 
(1) เพ่ิมงบประมาณ การวิจัยด้านการค้นคว้ายาและการสาธารณสุขเพ่ือแก้ปัญหาและเสริมศักยภาพของ
ประเทศระยะยาว 
(2) เพ่ิมงบประมาณ การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงทุกจังหวัด 
(3) เพ่ิมงบประมาณ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องส าหรับบัตรทอง และวัคซีนป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุม และระงับ/ยกเลิกการโยกงบประมาณทุกกรณี 
(4) เพ่ิมงบประมาณ ส าหรับผู้ด้อยโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
(5) เพ่ิมงบประมาณ ด้านระบบข้อมูลและความโปร่งใสด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

115       สู้ๆ นะครับ 
116       ไม่เห็นด้วยที่ตัดงบกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาธิการ ควรตัดงบซื้ออาวุธของกองทัพมากท่ีสุด 
117       งบประมาณหลายส่วน เช่น งบประมาณด้านสาธารณสุข มีความจ าเป็นยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชน     

ควรตัดงบประมาณที่ไม่จ าเป็นและไม่สร้างปัญหาในอนาคต เช่น  งบประมาณของกลาโหมในส่วนของ
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ยุทโธปกรณ์ ยานเกราะ เนื่องด้วยราคาที่สูงและประเทศไทยไม่อยู่ในระหว่างสถานการณ์ศึกสงคราม 
งบประมาณในส่วนยุทโธปกรณ์นีจ้ึงไม่จ าเป็นในปัจจุบันและไม่สร้างปัญหาในอนาคต 

118       ไม่เห็นด้วยกับการโอนงบบัตรทอง งบการลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข งบกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา แต่ควรตัดงบประมาณที่ใช้ในการซื้ออาวุธสงครามของกระทรวงกลาโหม 

119       มีการตรวจสอบงบของหน่วยงานต่าง ๆ และลดงบส่วนที่ยังไม่เร่งด่วนเพ่ือหนุนเสริมส่วนที่เร่งด่วน     
การจัดสรรงบในช่วงวิกฤติควรระดมเพ่ือมาสนับสนุนในส่วนการรักษาพยาบาล การเยียวยาประชาชนทุกคน 
ในสายอาชีพต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เท่าเทียม และมีความยั่งยืน มีการช่วยลดหนี้ภาคเกษตร การศึกษา 
ควรมีการโยกย้ายงบที่ยังไม่มีความจ าเป็นในการใช้เร่งด่วน เช่น งบการจัดซื้ออาวุธทางการทหาร มาใช้
ส าหรับการจัดการวิกฤติอย่างทั่วถึง ทั้งการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันตัวเองให้ประชาชนทั่วประเทศ      
เงินชดเชยรายได้ และต่อเนื่อง จนช่วงหลังการเกิดวิกฤติที่ประชาชนรายได้น้อยและปานกลางจ านวนมาก  
จ าเป็นต้องมีการตั้งหลักทางอาชีพอีกครั้ง 
     เปิดข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและโยกย้ายงบประมาณอย่างโปร่งใส มีการน าข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
เปิดเผยบนเว็บไซต์สาธารณะ ที่ประชาชนสามารถติดตาม เข้าถึง รับรู้ข้อมูลได้ตลอด มีการหารืออย่างเปิดเผย
ก่อนระดับสภา เพื่อให้มีการตรวจสอบโดยสมาชิก ส.ส.  

120       อยากให้เพิ่มงบสาธารณสุข (แพทย์พยาบาลเหนื่อยกันมาก อยากให้เพิ่มเงินเดือนให้คนกลุ่มนี้)  
ตัดทอนงบทางการทหารลงบ้าง 

121       อยากให้งบบัตรทองยังคงอยู่ เพื่อคนที่ไม่มีเงินพอจะได้ใช้เวลาป่วยไข้ และไม่ต้องการให้เอางบของ
ประชาชนไปซื้อรถยานเกราะ  

122       ควรตัดงบกองทัพเพ่ือมาเพ่ิมงบส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชนใน วิกฤติโควิด-19 และไม่ควรตัดงบ
ของ สปสช. 

123       ตัดงบยานเกราะและอาวุธของทหาร ห้ามตัดงบสาธารณสุขและ สปสช. 
124       1. ไม่ควรตัดงบกระทรวงสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพราะ 2 หน่วยงานนี้มีส่วนส าคัญ 

ในการแก้ไขปัญหาโควิด  
      2. ไมค่วรลดงบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนที่เกี่ยวกับเด็ก คนชรา สืบเนื่องจาก
เป็นองค์กรที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่มีโอกาสในชีวิตน้อยกว่าคนอ่ืน ๆ  
      3. ควรตัดงบกองทัพบก   
      4. ยกเลิกเบี้ยประชุมเจ้าหน้าที่รัฐ/ข้าราชการ เนื่องจากซ้ าซ้อนกับเงินเดือน 

125       อย่าตัดงบบัตรทอง ตัดงบกลาโหม อาวุธไม่ได้จ าเป็นเร่งด่วน 
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126       งบประมาณควรคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ควรโยกจากที่ยังไม่เร่งด่วน ควรมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของคนส่วนมากในประเทศมาก่อน 

127       งบไม่ควรน าไปใช้กับกองทัพ ควรหันมาเพ่ิมที่ภาคประชาชน สาธารณสุข การศึกษา และคมนาคม 
 ประชาชนในประเทศควรเข้าถึงสาธารณูปโภคและปัจจัย 4 อย่างเท่าเทียมกัน  

128       ไม่เห็นด้วยกับการโอนย้ายงบ ถ้าหากต้องการเพ่ิมบุคลากรภาครัฐ  ควรมีงบที่จัดตั้งเพ่ือเรื่องนี้ 
ก่อนที่จะรับเข้ามาท างาน การโอนงบประมาณในเรื่องนี้ ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศ ถ้าต้องการ
โอนย้ายงบประมาณ ไปโอนย้ายจากกระทรวงมหาดไทย 

129       ควรโอนงบที่ไม่จ าเป็นมาบริหารประเทศในยามวิกฤต หน่วยงานภายใต้การบริหารของรัฐบาล  
ควรพิจารณาด้วยตนเองว่า สิ่งใดส าคัญที่สุด  

130       ควรตัดงบกลาโหม มาให้กับสาธารณสุขให้มากที่สุด ไม่มีความจ าเป็นต้องซื้ออาวุธ 
131       ส าหรับโครงการ 30 บาทไม่เห็นว่าควรตัดงบ 2,400 ล้านบาท  
132       ในช่วงที่ประเทศก าลังประสบวิกฤติโรคระบาด ควรน าเงินงบประมาณที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วน และ            

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เช่น งบที่เกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน, งบที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ งบที่เกี่ยวกับการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ของทางราชการ 
ที่ไม่จ าเป็น ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือความสะดวกแก่ประชาชน งบศึกษาดูงาน งบจัดกิจกรรม ที่ไม่ก่อ
ประโยชน์ทางตรงแก่ประชาชน ฯลฯ เหล่านี้ มาจัดสรรใหม่เพ่ือใช้ส าหรับการรับมือโรคระบาด ช่วยเหลือ
ประชาชน และจัดเตรียมไว้ส าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

133       โอนงบฯ จากกระทรวงกลาโหมมาใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากโรคระบาด (โควิด-19) ให้มากที่สุด  
134       งบบัตรทองไม่ควรตัด เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ ตัดไปคนรายได้น้อยจะเดื อดร้อน 

งบที่ควรตัด คืองบทหาร   
135        ไม่ควรตัดงบบัตรทอง เพราะท าให้ประชาชนที่เป็นโรคร้าย เช่น มะเร็ง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

เป็นจ านวนมาก ได้มีโอกาสรอดชีวิตได้         

136       จากข้อมูลในมุมของประชาชน การซื้ออาวุธ ณ เวลานี้ คือเรื่องที่มีความส าคัญน้อย สาธารณสุข
การศึกษา การคมนาคม ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจต่างหาก ที่ประชาชนประสบโดยตรง ตามที่เห็นอยู่
ขณะนี้  และถ้าจะพูดเรื่องความม่ันคงของประเทศ คงไม่ใช่เรื่องอาวุธหนัก แต่เป็นเรื่องของประชาชน           
ที่ไม่อดตาย และสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาในยามเกิดโรคระบาดได้อย่างเท่าเทียม   

137       ไม่เห็นด้วยกับการโยกงบประมาณส ารองไว้ในส่วนกลาง เพราะปัจจุบันยังไม่ทราบเลยว่า รัฐบาลเบิกจ่าย
งบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง และไม่มีรายงานการศึกษาประกอบการโยกงบฯ ว่า มีข้อดี 
ข้อเสียอย่างไรบ้าง ท าให้ไม่สามารถตัดสินใจเห็นด้วยกับการโยกงบตรงนี้ได ้
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138       การโอนงบฯ ในครั้งนี้ รัฐบาลตั้งตัวชี้วัด เพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ด้านความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข  
เพียงประเด็นเดียว ที่เป็นวิกฤตของชาติในระยะเวลานี้ เพ่ือให้การใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
ที่ ศปค. จะด าเนินนโยบายและขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเด็น เพ่ือแก้ปัญหา
ที่เป็นวิกฤติจากไวรัสโควิค-19  มิใช่การบริหารงานบูรณาการเพ่ือป้องกันแต่เชื้อโรคที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
ดังนั้น ฉากทัศน์ที่มองจะต้องมองให้เห็นชัด และวางนโยบายในตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผูกพัน 
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกับขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 63 ที่เหลืออยู่ (6 เดือน) ให้น าเอางบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
ไปแล้วมาเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด โดยระยะแรกต้องเน้นที่โครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข และ 
หน่วยรับงบในระดับท้องถิ่น ที่จะเป็นหน่วยงานที่ออกไปในสนามของวิกฤตในครั้งนี้ ปรับโอนย้ายตัวชี้วัด 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้และเกิดประโยชน์ออกให้หมด เช่น งบจัดซื้ออาวุธ งบจัดงาน งบสัมมนา งานวิจัยที่
ไม่ เร่ งด่วนให้ปรับย้ายในด้านงบลงทุนมากกว่า  50% ของงบที่ยั ง เหลือค้างจ่าย  โดยการชะลอ 
งบข้ามปี หรือในหลายโครงการที่ยังไม่ด าเนินการก็ยกเลิกและโอนย้าย 100% เพ่ืองบประมาณที่เหลือ
ทั้งหมดโอนย้ายมาแบบมีประสิทธิภาพ และให้เร่งรัดปิดงบฯ การใช้ทันทีในส่วนที่จะตัดโอนย้าย พร้อมโอน
เข้ามาที่งบกลางเท่านั้น เพ่ือการคล่องตัวของหน่วยรับงบประมาณที่จะใช้งบนี้ในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้   
ย้ าต้องแก้ทุกมิติในการเยียวยาและการเตรียมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก ต้องเร่งท าให้บังเกิดโดยพลัน ควบคู่กับ
การดูแลความมั่นคงด้านสาธารณสุขของชาติ แบบระยะยาว และเน้นการสร้างรูปแบบการด ารงชีวิตและ  
การท ามาหากินของคนไทยให้บังเกิดแบบมีคุณค่า เปลี่ยนความปกติเดิมสู่การเป็น "ความปกติใหม่ของคนไทย 
(Thai New Normal)" เพื่อก้าวข้ามวิกฤตจากไวรัสโควิส-19 นี้ อย่างปลอดภัยทั้งชาติ  

139       ยกเลิกการซื้ออาวุธแล้วอย่าตัดงบบัตรทองด้วย 

140       1. ควรน างบประมาณไปใช้ในสิ่งที่เร่งด่วนและจ าเป็น โดยเน้นที่สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น เงินชดเชยการขาดรายได้ช่วงโรคระบาดที่ถูกสั่งให้อยู่บ้าน เงินอุดหนุนระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะอยู่ที่ระดับปริญญาตรี 
      2. ควรจัดสรรงบประมาณให้เข้าสู่ระบบการใช้จ่ายให้เร็วขึ้น ตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และอนุมัติ  
ตามความเร่งด่วน ไม่ยึดติดกับระบบราชการ  

141       งบประมาณแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร ตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ ไม่ตรงหมวด      
ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วก็ต้องไปปรับเปลี่ยนประเภท เรื่องงบประมาณของทหาร รถหุ้มยานเกราะ ไม่เห็นด้วย 
ที่อนุมัติงบประมาณนี้ ควรตัดมาเพิ่มทางด้านสาธารณสุข 

142       ควรจะตัดงบยานเกราะ ช่วยบัตรทอง (งบประมาณทุกกระทรวงทบวงกรม เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ และงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูง ๆ ควรให้มีการทบทวน การจัดซื้อจัดจ้างมีการทุจริต  
ควรทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง )  
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143       การตัดโอนงบประมาณให้พิจารณาตัดโอนงบฯ เป็นรายโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการของแต่ละ
กระทรวงมีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่เท่ากัน ไม่ควรตัดโอนงบฯ ทุกกระทรวง ๆ ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน จะท าให้
โครงการที่จ าเป็นต้องใช้งบฯ ต้องถูกดึงงบฯ กลับไปด้วย งบฯ ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ  
การรักษาพยาบาลของประชาชน ควรคงไว้หรือเพ่ิมให้มากกว่าเดิม ณ ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนว่าจ าเป็นต้องตัด
โอนงบฯ คืน คือ งบฯ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบฯ ผูกพัน 
ซึ่งควรเจรจากับประเทศคู่ค้าเพ่ือชะลอไว้ก่อน โครงการไหนที่ก าลังจะตั้งงบฯ จัดซื้อใหม่ ให้งดการจัดซื้อ 
ไปก่อน โครงการที่เจรจาและตกลงจะจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ช าระเงิน ควรพิจารณายกเลิกการจัดซื้อนั้น  
ไปก่อน 

144       ในสถานการณ์ที่ประชาชนในประเทศล าบาก อยากให้พิจารณาการตัดงบการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ของ
กองทัพทุกอย่างออกไป เพ่ือน าเงินจ านวนนี้ไปฟ้ืนฟูสิ่งที่จ าเป็น 

145       การจัดสรรงบประมาณ ควรดูความจ าเป็น ในกรณีของกระทรวงกลาโหม ที่จะซื้ออาวุธนั้น ยังไม่มี 
ความจ าเป็นในการใช้งาน และควรยกเลิกโครงการที่จะซื้ออาวุธ ไม่ควรจะตัดงบบัตรทองเพราะเป็นสวัสดิการ
พ้ืนฐานของประชาชน และควรให้ประชาชนทุกคนได้รับสวัสดิการนี้ รวมทั้งงบอ่ืน ๆ ที่ไม่มีความจ าเป็น เช่น 
กระทรวงดิจิทัลฯ  และอยากเห็นการแจกแจงรายละเอียดการใช้เงินของทุกกระทรวง ที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ ตามข้อเท็จจริง 

146       ไม่สนับสนุนให้มีการยกเลิกกับสิ่งที่ไม่ควรยกเลิก เช่น สิทธิรักษา 30 บาท เป็นต้น และไม่สนับสนุนให้ 
ใช้จ่ายในงบที่ไม่จ าเป็นต่อประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐ 

147       เห็นด้วยกับการจัดท า พรบ. โอนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการระดมเงินภายในประเทศ 
ช่วยเหลือฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่ควรก าหนดแนวทางให้ชัดเจนกว่านี้ และจัดท าเป็นข้อบังคับ     
เพ่ือมิให้มขี้อแตกต่างระหว่างหน่วยงาน 

148       จัดสรรงบไม่เหมาะสม มีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจน/คนรวย ลดงบประมาณด้านการทหาร  

149       ไม่ต้องตัดงบบัตรทอง แต่ต้องตัดงบกองทัพและต้องตัดงบยานเกราะทั้งหมด ไม่ควรมีงบกองทัพและ  
ยานเกราะ ไร้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศไทย 
 

150       เห็นด้วยกับการจัดท า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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151       องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ใคร่ขอแสดงความเห็นต่อ
รายการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เสนอให้น าส่งคืนเงินในระบบ GFMIS 
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า ( ่ร่าง) พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. .... และปรากฏการส่งเงินคืนรายการก่อสร้างถนนผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE  
สายโป่งแค งบประมาณ 9,600,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง โดยที่เหตุผลของ          
กรมส่งเสริมฯ เห็นว่ารายการดังกล่าวยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วย
รายการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 จึงไม่อยู่กรอบหลักเกณฑ์ที่จะส่งคืนงบประมาณเพ่ือจัดท าร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารยืนยันการด าเนินการได้จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) แล้ว 

152       อยากให้ตัดงบประมาณของทหารลงให้มากที่สุด แล้วเพ่ิมงบประมาณที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์
มากที่สุด  

153       เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
154       อยากให้รัฐบาล จัดล าดับความส าคัญของงบประมาณใหม่ตามสภาพแวดล้อมและบริบทที่เปลี่ยนไป      

ให้เข้ากับยุคสมัย และก าจัดไขมันส่วนเกิน เช่น รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ไฟฟ้า ประปา การบิน ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ 
ควรก าหนดเวลาของเงินกันเหลื่อมปีให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้งบจมไม่เกิดประโยชน์ และควรจัดท าอุตสาหกรรม
ด้านสุขภาพ สาธารณสุข เพ่ือลดการพ่ึงพาต่างประเทศ และเป็นอีกช่องทางในการน าเงินตราเข้าประเทศ 
ส่วนอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ ควรให้เอกชนได้มีโอกาสพัฒนาอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ และแก้ไข
กฎหมายการขายยุทธภัณฑ์ให้มีขั้นตอนน้อยลง ก็จะน าเงินตราเข้าประเทศอย่างมหาศาล 

155       เห็นด้วย 
156       เห็นด้วย 
157       ปี 2563 ขอให้กองทัพยอมตัดงบประมาณในการที่จะซื้อยานเกราะล้อยาง เพ่ือน างบประมาณนี้มาใช้

ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างเต็มที่  
158       การจัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการด าเนินการ 

ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศได้ประสบภาวะสถานการณ์การระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรนา และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการเยียวยา แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นจ านวนมาก  
การจัดท า พรบ.โอนปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ จึงเป็นหนทางในการแก้ไขสถานการณ์ของประเทศให้ดี
ขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานด้วยในทางหนึ่ง 

159       เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
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160       ไม่ควรตัดงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนบ้านทีกะเป่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างไกล และมี
จ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

161       โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนได้รับแจ้งจัดสรรบ้านพักครู  และได้ด าเนินการหาผู้รับเหมาได้แล้วเหลือแต่ 
รออนุมัติเงิน ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคารอท าสัญญาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 
2563 ซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งได้เตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการทั้งแรงงานและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หาก
ตัดงบส่วนนี้ไปย่อมส่งผลกระทบในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID – 19) อีกท้ังโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับชายแดนพม่า ครูและบุคลากรส่วนมากมาจากต่างท้องที่ ต้องมีการ
เช่าบ้านพักอาศัย มีความเสี่ยงทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อแรงงานพม่าท่ีเข้ามาหางานท าที่ฝั่งไทย 

162       เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้สนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 


